



TIN BAN LIÊN LAÏC CÖU HOÏC VIËN PPLST

1. Sinh hoạt chuyên ñeà lain thời tở sẽ ñööc tổ chức vào 8 giờ sáng chủ nhật 16/04/2000, tại Trööng ñại học khoa học tở nhiên (sở phöng cũ thể ñööc niêm yết ở sân trööng). Ñeà tại: **Thuật phong thuỷ với PPLST**. Ngoài trình bày laï kiến trúc sở Lyü Thái Sơn, giám ñốc Cty Thiết kế- tổ vãn kiến trúc và xây dựng SQ, cöu học viên PPLST. Anh Lyü Thái Sơn laï một chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế Ñeà tại **Phong thuỷ trong thiết kế xây dựng** của anh ñang ñốc sở quan tâm trong giới kiến trúc quốc tế Anh Sơn ñại ñööc mời ñeà trình bày ñeà tại này trong một Hội ñề về thiết kế kiến trúc tổ chức tại Myü BLL tin rằng ñeà tại này sẽ hữu ích, không chæ cho các ban quan tâm hoặc ñang làm việc trong lĩnh vực thiết kế xây dựng, mà còn cho tất cả các ban học viên PPLST ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề khác, nhờ laï yü tööng ñeà tở một lĩnh vực mới. Ngoài ñeà tại chính, những vãn ñeà khác có liên quan ñeà việc öng dụng PPLST vào thực tiễn cũng sẽ ñööc thảo luận. Tất cả các ban tham ñời có thể ñeà nếu vãn ñeà hoặc câu hỏi và sẽ ñööc giải ñáp tở các thầy ở TSK hoặc tở các ban khác có mặt trong buổi sinh hoạt chuyên ñeà
2. Ñööc tin trong kỳ tuyển chọn ở Tô ñan nhân ñàn TP và qua, hai cöu học viên lớp PPLST laï chö Trööng Thuý Trang (Sở KHCN-MT) và anh Nguyễn Cao Trí (Luật sỏ, Ủy ban ñoan kết toán gia) ñại ñööc tín nhiệm ñeà cöu Hội ñàn nhân ñàn, Tô ñan nhân ñàn TPHCM, nhiệm kỳ 1999-2004. BLL xin ñööc thông tin với các ban và **chức chö Trang, anh Trí hoàn thành tổ nhiệm vụ**.
3. Ban liên laïc có họp mặt ñình kỳ vào sáng thời buổi hàng tuần, tở 10-11 giờ tại Khách sạn Bến Nghé 174 Ñiền Biên Phú Q3. Mục ñích ñeà trao ñổi thông tin với các ban học viên các lớp PPLST. Các ban có ñeà ñề, hoặc nhu cầu về thông tin liên quan ñeà học viên các lớp PPLST, liên hệ với BLL vào thời gian và ñeà ñiền trên hoặc ñeà ñiền số 7660766 (anh Hưng), 090955533 (anh Trí) hoặc gửi e-mail theo ñeà chæ arizhung@hcm.vnn.vn

TSK trên Internet

Muөн tìm TSK trên Internet, mời các anh (chö) ñeà ñiền hay vào ñeà chæ "<http://www.hcmuns.edu.vn/>". Ñeà ñiền laï trang chủ của Trööng ñại học khoa học tở nhiên. Sau ñeà anh (chö) click vào mục "Cö câu tổ chức", rồi click vào "Các trung tâm và công ty", các anh (chö) sẽ tìm thấy các thông tin về TSK bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong tööng laï TSK sẽ có gắng làm cho trang web của mình trên Internet ñööc ngày càng phong phú hơn.

BTSK ñeà ñiền ñööc bài viết của các ban: **Manh Cöông, Việt Cöông, Dũng Hưng, Hoài Minh, Phúc Minh, Hồng Phúc, Minh Quân, Kỳ Trung, Minh Triết, Hữu Tueü Thiển Tung.**

Khi gửi bài cho BTSK, ñeà ñiền các ban gửi kèm theo ñeà chæ, hoặc số ñiền thoại, hoặc ñeà chæ e-mail ñeà BTSK liên laïc khi cần.

Chân thành cảm ơn và rất mong tiếp tục ñeà ñiền ñööc ñeà ñiền gop của các ban.



BTSK